

TỔ CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/5, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Thái Bình. Tiếp và làm việc với đồng chí Mai Tiến Dũng có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và hai huyện Quỳnh Phụ, Vũ Thư.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, nội dung quy định; đã hoàn thành 250/250 nhiệm vụ được giao, đạt 100% tiến độ thời gian yêu cầu. Về công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm

thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, Thái Bình đã thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước để cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh và huyện; đổi mới lề lối, phương thức làm việc của tỉnh; thành lập đường dây nóng của chính quyền 3 cấp và thủ trưởng các sở, ngành; xây dựng và thực hiện cơ chế luân chuyển cán bộ, đặc biệt với các vị trí thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; từ đó, giải quyết kịp thời các công việc của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, Thái Bình còn tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao năng suất lao động; đẩy mạnh tập trung, tích tụ đất đai, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa lớn. Nhờ chú trọng thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nên kinh tế của Thái Bình liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số. Năm 2017, GRDP

tăng 11,12%, giá trị sản xuất tăng 13,15% so với năm 2016 - là một trong ba tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quý I/2018, GRDP tăng 10,7%, giá trị sản xuất tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2017, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Để hoàn thành thành tựu mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thời gian tới, Thái Bình kiến nghị các bộ, ngành liên quan hỗ trợ phần mềm quản lý cho các địa phương trong đó có sự tích hợp giữa việc quản lý nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và nhiệm vụ các bộ, ngành giao cho địa phương với mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh; thường xuyên đổi mới hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi kết nối, liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến các bộ, cơ quan, địa phương; giúp tỉnh hoàn thiện bộ thủ tục hành chính có liên quan đến tập trung, tích tụ ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; sớm bố trí vốn để tổ chức thi công dự án tuyến đường bộ ven biển qua địa phận tỉnh Thái Bình...

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát

biểu làm rõ thêm một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tích tụ, tập trung đất đai, tăng quy mô sản xuất nông nghiệp của địa phương. Đồng thời, đề xuất các bộ, ngành giải quyết một số kiến nghị nhằm giúp tỉnh đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế như: sớm có cơ chế thuê mua dịch vụ, nhất là dịch vụ công nghệ thông tin, hướng dẫn về cơ chế thuê mua tài sản, đặc biệt là thuê mua tài sản là trụ sở của các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; phần vượt thu ngân sách nhà nước, ngoài việc trích một phần để thực hiện cải cách tiền lương thì cho phép tỉnh được sử dụng phần còn lại để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; nghiên cứu, điều chỉnh phương pháp tính thuế của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác chỉ đạo rất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, nâng

cao thu nhập cho nhân dân, cải cách thủ tục hành chính... Có được kết quả đó là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự năng động, sáng tạo trong công tác điều hành của tỉnh. Đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng cho từng quý và từng lĩnh vực, chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến công tác quản lý môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình sớm giải quyết các kiến nghị của tỉnh từ đó giúp tỉnh tạo được sự đột phá trong tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã thăm Trung tâm Hành chính công tỉnh, đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm. Đây chính là mô hình hướng tới chính quyền điện tử theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

MINH HƯƠNG

HỌP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất chủ trương kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình từ

nguồn quy hoạch tại chỗ. Liên quan đến việc bổ nhiệm trưởng, phó phòng thuộc các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương hoàn thiện trường

hợp đặc biệt, đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp lại, báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Về việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng chí thống nhất những đơn vị nào đủ điều kiện thì khuyến khích triển khai thực hiện ngay.

KHAI MẠC DIỄN TẬP...

(Tiếp theo trang 1)

khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị UBND huyện bàn biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Đảng ủy Công an huyện quán triệt, đánh giá tình hình, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; HĐND huyện họp phiên bất thường quyết định chủ trương, biện pháp chuyển mọi hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến; họp Hội đồng cung cấp bảo đảm cho địa phương chuyển vào trạng thái thời chiến

và bảo đảm cho lực lượng vũ trang huyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; hội nghị Thường trực Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ; diễn tập thực binh gồm thực hành huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự, đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào địa bàn.

Thông qua diễn tập nhằm phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh trong

KVPT huyện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện nhiệm vụ xây dựng huyện thành KVPT vững chắc; củng cố hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến của KVPT huyện, kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch bảo đảm tác chiến phòng thủ, đồng thời rút kinh nghiệm để chỉ đạo xây dựng, hoạt động KVPT.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc diễn tập, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Diễn tập KVPT huyện Thái Thụy là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong

năm 2018, có quy mô hai cấp (huyện, xã), có nhiều nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn, có nhiều thành phần, lực lượng tham gia, sử dụng nhiều vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật... Để diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, cấp ủy, chính quyền địa phương cần quán triệt và xác định cuộc diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải tập trung tối đa trí tuệ, lực lượng, phương tiện vật chất; tổ chức tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nắm vững nguyên tắc, lý luận, vận dụng phù hợp, sát với điều kiện thực tế, bám sát chương

trình diễn tập, vận hành đúng cơ chế, đúng nguyên tắc. Hiệp đồng tác chiến thực binh chặt chẽ, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao ý thức kỷ luật, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng, chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình diễn tập. Làm tốt công tác dân vận, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong khu vực diễn tập. Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chỉ đạo tổng kết, rút kinh nghiệm; đồng thời, chỉ đạo bổ sung kịp thời các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ địa phương.

Mùa sen nở

Cứ vào tháng 4 âm lịch hàng năm, khi những đóa hoa sen bắt đầu nở rộ, tấm lòng những người con Phật lại xao xuyến hướng về ngày đản sinh của đức Từ phụ Thích Ca để tưởng nhớ, để hoài ân và noi theo Ngài tu tập để có cuộc sống an lạc, hạnh phúc.



Phật tử chuẩn bị hoa dâng Phật tại chùa Thánh Long, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Mùa Phật đản thường bắt đầu từ đầu tháng 4 cho đến gần cuối tháng 4 âm lịch hàng năm. Hòa chung không khí kính mừng Phật đản của giới tăng ni, Phật tử trong cả nước, ngay từ đầu tháng 4, các chùa chiền, từ viện trên địa bàn tỉnh đều trang nghiêm thiết trí khuôn viên, lễ đài, tiến hành các khóa lễ để mừng đức Phật ra đời. Đi dọc các trục đường lớn của thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Kiến Xương... đều thấy rợp bóng cờ Phật giáo hòa cùng với cờ Tổ quốc, các pa nô, khẩu hiệu trang trí mừng ngày Phật đản. Nhiều chùa có cách làm sáng tạo như chùa Thượng Điện, xã Tam Quang (Vũ Thư) thả hoa sen dọc bờ sông cạnh trục đường quốc lộ 10; chùa An Phú, xã Viêt Thuận và chùa Văn Môn, xã Vũ Văn (Vũ Thư) tổ chức rước Phật và

rất nhiều chùa tổ chức văn nghệ mừng Phật đản. Tất cả đã tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi mừng ngày đức Phật đản sinh. Trong các ngày từ mùng 4/4 âm lịch đến nay, ban trị sự giáo hội Phật giáo các huyện, thành phố và nhiều chùa đã tổ chức đại lễ Phật đản và cử hành nghi lễ tắm Phật trang nghiêm, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, cho phép và tạo điều kiện hỗ trợ để các ban trị sự và các chùa tổ chức nghi lễ tắm Phật linh Phật giáo đúng chính pháp; đồng thời tới tặng hoa, chúc mừng ngày Phật đản. Qua những việc làm đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với Phật giáo.

Bà Bùi Thị Tầm, Phật tử chùa Kim Quy, xã Đông Sơn (Đông Hưng) cho biết: Là một người con Phật, chúng tôi ai

cũng hào hức, hoan hỉ trong ngày Phật đản. Đây là dịp để chúng tôi tưởng nhớ, tri ân đức Phật và noi theo những lời dạy của Ngài để tu tập, sống lương thiện, từ bỏ tham, sân, si để có cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Cùng chung sự nghĩ và tâm tưởng đó, hàng trăm tín đồ Phật tử của chùa Phúc An, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) đã từ bỏ việc về chùa trong ngày tổ chức lễ Phật đản. Sau khi làm lễ niệm Phật cầu gia bị và nghe đọc thông điệp của Đức Pháp chủ, các tăng ni, Phật tử đã cử hành nghi thức tắm Phật. Theo sự thấy Thích Đồng Thanh, trụ trì chùa Phúc An: Tắm Phật không chỉ đơn thuần là thực hiện nghi lễ tắm với một tượng Phật đản sinh với những chậu nước đã chuẩn bị sẵn. Cái cốt yếu là Phật ở nơi tự thân của chúng ta, tắm Phật ở đây là tắm

Đại đức Thích Thanh Ân, Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì chùa Đại Bi, xã Tân Hòa (Vũ Thư)



Thời gian qua, các tăng ni, tín đồ Phật tử trong tỉnh đã đi theo bước chân của đức Phật, làm cho những giá trị của giáo lý đức Phật được lan truyền và tỏa sáng như: sống tốt đời đẹp đạo; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào hoạt động của địa phương; xây dựng chùa cảnh 4 gương mẫu... Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các tăng ni, Phật tử trong tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Điểm, Phật tử chùa Am Vô, xã Phong Châu (Đông Hưng)



Mỗi mùa Phật đản là dịp để chúng tôi nhớ ngày Phật sinh ra đời, phổ độ chúng sinh. Nhân dịp này, chúng tôi cùng các vị tăng ni, Phật tử trong chùa thường cầu mong một mùa Phật đản an lạc đến với mọi người, mọi nhà; đồng thời tự dặn lòng phải nỗ lực tu tập theo lời dạy của đức Phật, sống lương thiện, hướng đến cuộc sống an lạc.

Em Nguyễn Long Nhật, thôn An Kỳ Tây, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ)



Được tham gia lễ Phật đản ở chùa em rất vui. Không chỉ biết được sự tích ra đời của đức Phật, được tham gia nghi thức tắm Phật, em còn được thầy chùa chỉ dạy nhiều điều hay lẽ phải như: phải sống có hiếu với cha mẹ hơn; nỗ lực học tập thật tốt để trở thành người có ích gia đình và xã hội.

vị Phật ở nơi mình, tầm để rũ sạch mọi phiền não, mọi tham lam, giận hờn, đố kỵ, bực dọc, hơn thua, ganh ghét... để tâm được thanh tịnh, tránh đem đến nỗi khổ đau cho chính mình và mọi người. Ngoài nghi thức trọng tâm là tắm Phật, với tinh thần "Hoàng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh", ban vui cứu khổ, nhân mùa Phật đản, các ban trị sự và trụ trì các chùa đã tổ chức các hoạt động giảng kinh, thuyết pháp về ngày lễ Phật đản, phóng sinh chim, cá bảo vệ môi trường như ở chùa Từ Xuyên, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình); trao tặng quà từ thiện tới các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn như các chùa, từ viện của huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Kiến Xương... với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Cùng với thành công của mùa Phật đản năm nay kết hợp với việc nêu cao tinh thần đoàn kết, phụng đạo yêu nước, trường dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, tin rằng các hoạt động Phật sự trong tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu viên mãn, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo vững mạnh, tinh tiến và đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

BẢO QUÂN - TẮT ĐẠT

KỶ HỢP THỨ NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỷ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng. Đã có 18 đại biểu đăng ký và phát biểu, trong đó có 7 đại biểu phát biểu tranh luận, các ý kiến thảo luận cơ bản nhất trí tán thành với sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng như đã nêu tại tờ trình của Chính phủ và góp ý các nội dung về các đối tượng phân động, chống đối, cáo loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi phá hoại, trục lợi hoặc xâm phạm, đe dọa đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tham gia thảo luận, đại biểu Bùi Văn Xuyên, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nhất trí với việc ban hành Luật để cơ chế, hành lang pháp lý rõ ràng, cụ thể để lực lượng công an vào cuộc được tốt hơn về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng đồng thời cho rằng ban soạn thảo đã có nhiều cố gắng chỉnh sửa theo ý kiến của đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên đại biểu băn khoăn về tính khả thi, tính đồng bộ của dự án Luật. Đại biểu nêu các nội dung cụ thể cần làm rõ, tránh các quy định mang tính chung chung như: vấn đề chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền của trẻ em; về việc lưu giữ dữ liệu của các nhà mạng; về danh mục hệ thống thông tin quan trọng an ninh quốc gia.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN...

(Tiếp theo trang 1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2562 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nhấn nhủ tới các tầng ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần "Trí tuệ - Kỳ cương - Hội nhập - Phát triển", nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xướng minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại.

Tại đại lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị Hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni cùng toàn thể Phật tử trong tỉnh. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của các chức sắc, tăng ni, Phật tử đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới các vị trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các tăng ni tiếp tục tuyên truyền, vận động Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo". Quan tâm xây dựng Giáo hội vững mạnh, hướng thiện, bài trừ mê tín dị đoan, bảo vệ thuần phong mỹ tục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ tăng ni từ bi, trí tuệ, thực hiện nghiêm giới luật và uy nghi đạo hạnh; kết hợp chặt chẽ giữa việc thi hành chính pháp với tôn trọng và thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước trong hoạt động Phật sự, đặc biệt các quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo... Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tin tưởng trong thời gian tới, với trí tuệ và tinh thần đoàn kết của tăng ni trong tỉnh, với đường hướng hành đạo gần bó, đồng hành cùng dân tộc và phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ luôn kiên định và thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sau khi tặng hoa chúc mừng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử đã tham gia các nghi thức như niệm hương, tắm Phật, thả bóng bay hòa bình... cầu cho quốc thái dân an, đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

tôn tạo, tu bổ di tích; khó khăn trong công tác tổ chức lễ hội, nhất là xử lý vi phạm bày bán hàng không đúng quy định, tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan; kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; tình trạng xuống cấp của các di tích; xuống mức về thủ tục; khó khăn liên quan đến đất đai và khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích...

Tại buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị các đơn vị, địa phương thống nhất lại tên gọi một số di tích; quan tâm, quản lý việc tu bổ, tôn tạo, xây mới tại các di tích; kịp thời chấn chỉnh các vi phạm liên quan đất đai, bày bán hàng hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành quy chế bảo vệ các di tích trên địa bàn tỉnh, có chế độ cho cán bộ ban chuyên trách trông coi di tích; đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội và công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích; kịp thời phát hiện vi phạm, đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp với tình hình địa phương, nhất là với các di tích đặc biệt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trong tổ chức lễ hội, tu bổ, tôn tạo di tích; trong quá trình tu bổ, tôn tạo phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tăng cường vai trò lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích, lễ hội... Đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

THÔNG BÁO
TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 về giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng
Mở thưởng ngày 26 tháng 5 năm 2018
Số trúng thưởng: **70873**

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH